



# ไทยโพสต์

Thal Post  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/ในประเทศ

วันที่: พุธที่ 3 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 22

ฉบับที่: 7845

หน้า: 3(ล่าง)

Col.Inch: 27.79 Ad Value: 23,621.50 PRValue (x3): 70,864.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: มั่นคงแรงเก็บอัตลักษณ์บุคคล สกัดปัญหาใต้/อาชญากรรม

## มั่นคงแรงเก็บอัตลักษณ์บุคคล สกัดปัญหาใต้/อาชญากรรม

**ทำเนียบฯ** ● เมื่อวันพุธ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง โดย พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดทำฐานข้อมูลด้านความมั่นคงในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลด้านความมั่นคง และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแนวทางการจัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ ตามที่ม.ค.ส.สั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการบริหารข้อมูล

อัตลักษณ์บุคคลฯ

“ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการร่างคำสั่งของสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานกลาง และมอบหมายให้ สมช. นำร่างคำสั่งดังกล่าวตามที่คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้นำไปลงนามให้มีผลบังคับใช้ต่อไป” พล.อ.วัลลภกล่าว

พล.อ.วัลลภระบุว่า สืบเนื่องจากข้อสั่งการของนายฯ ที่ให้รวมศูนย์การทำงานด้านข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล เช่น การจัดเก็บลายนิ้วมือ ดีเอ็นเอ ใบหน้า ม่านตา เพื่อใช้ในการติดตามตัวและแก้ปัญหาคดีอาชญากรรมและแรงงาน โดยเป็นข้อมูลกลางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ด้าน พล.ท.คงชีพ ตันตระ

วาณิชย์ โฆษก กท.ภ.กล่าวว่า พล.อ.ประวิตรสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้หน่วยงานกลางของ สมช.ได้จัดเก็บ คาดแล้วเสร็จภายใน 2 ปี และกำชับให้หน่วยจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนข้อมูลแก่ กอ.รมน.ภาค 4 สน. นำไปใช้ หากต้องการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้บริหารจัดการบันทึกข้อตกลงใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน เพื่อช่วยลดความซ้ำซ้อนในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล เนื่องจากจะดำเนินการตรวจสอบเพียงครั้งเดียว

“หลังจากนี้ประชาชนจะได้รับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และจะเป็นการแก้ปัญหาทางด้านความมั่นคงที่จะครอบคลุม ทั้งการปลอมแปลงบัตร การทำธุรกรรมต่างๆ ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและตามแนวชายแดน” พล.ท.คงชีพระบุ.